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เร่ิมประชุมเวลา  13.50 น. 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง แจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   1.1.1 คณบดีแจงใหที่ประชุมไดรับทราบวา หลังจากไปประชุม CEO คร้ังลาสุด เร่ือง ระเบียบ
วาดวย การรับ-จายเงินจากนักศึกษาภาคสมทบ ระดับปริญญาโท ของพื้นที่พิษณุโลก ในการอางระเบียบของ
ปริญญาตรีภาคสมทบ ในการขอเบิกจาย นั้น ทําไมได สาเหตุเพราะติดนิยามของศัพทในขอบังคับ การเบิก
จายเงิน ซ่ึงระบุวาใหไมได แมจะใชขอบังคับในระดับปริญญาตรีโดยอนุโลมก็ตาม   
  1.1.2 คะแนนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 ที่ผานมา ผลการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมิน ไดคะแนน 2.51 จากคะแนนเต็ม 3 ถือวาเปนระดับที่ ดีมาก จากขอทวงติงของ รศ. ศีลศิริ 
สงาจิตร ในเรื่องตัวบงชี้ที่เปนจริง และอยากใหรักษาระดับที่ดีอยูแลวใหรักษาระดับไว และหาวิธีการที่จะทํา
อยางไรใหตัวช้ีวัดที่มีระดับคะแนนต่ํา นั้น ใหมีระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้น 
  1.1.3 คณบดีแจงใหทราบวา สกอ. จะเชิญประชุม ในเรื่องการเทียบโอนของหลักสูตร 4 ป ใน
วันที่ 17 กันยายน 2553 โดยใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไปรวมประชุมปฏิบัติการ เปนกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการเทียบโอน     หากพื้นที่ตาง ๆ ถามีขอสงสัยอะไร ใหสงขอสงสัยมาที่ ผศ.สุริยันต  เตาชัยภูมิ รอง
คณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา ทางอีเมลหรือโทรศัพท เพื่อไปถามที่ประชุมในวันดังกลาว 
  1.1.4 จากการที่ฟารมโชคชัย สงหนังสือขอมาดูงาน เกี่ยวกับขาวบาเลย ที่พื้นที่ลําปาง ในวันที่ 
25 กันยายน 2553 นั้น จะขอเลื่อนกําหนดการออกไป และจะสงรายละเอียดมาภายหลัง  ทั้งนี้ทางคณะ ฯ ไดเรียน
ไปยังฟารมโชคชัย แลว และใหประสานงานกับ ดร.ปทมา ศิริธัญญา ทางอีเมลตอไป  
  1.1.5 จากการประชุม CEO เร่ือง การแยกและจัดตั้งคณะของ คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร โดยคณะ ฯ ขอแยกสถาปตยกรรมออกจากศิลปกรรม และจัดตั้งเปนคณะใหม นั้น  มติ 
CEO มีมติยังไมใหแยก เพราะการแยกคณะนั้น มี Qualified หลายอยาง ซ่ึงตองเตรียมพรอมกอนการแยก ดังนั้น 
จึงขอฝากสาขาวิทยาศาสตรไปศึกษาในกรณีนี้ เพื่อเตรียมพรอมในการแยกออกจากสาขาทางเกษตรเชนกัน  
  1.1.6 เร่ือง งานหรือโครงการที่ทําชวงทายของปงบประมาณ ยังคงคางอีกหลายงาน เชน พื้นที่
พิษณุโลก จะจัดในเรื่องตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตร GMP/HACCP พื้นที่ลําปางจะจัด เร่ือง Consultant ครูที่
ปรึกษาในงานอุตสาหกรรม การประชุมแผนยุทธศาสตรคณะ ฯ ที่กัซซัน ขุนตาล กอลฟ รีสอรท จังหวัดลําพูน
และงานหลังสุดที่ผานไป นั้นคือ งานวิพากษหลักสูตร ซ่ึง ผศ. สุริยันต เตาชัยภูมิ จะกลาวถึงในหัวขอตอไป 
  1.1.7  เร่ือง งานเกษียณอายุราชการของรองคณบดีตาก ไดรับทราบวาพื้นที่ตากจะจัดงานให  
ในวันที่ 30 กันยายน 2553 นั้น ซ่ึง งานทับซอนกับการจัดงานกับพื้นที่สวนกลาง โดยคณะ ฯ จะประสานกับทาง
พื้นที่ตากวาจะทําอยางไร ตอไป 
  1.1.8  เร่ือง ขาราชการบรรจุใหม คือ อ.ดร.สุรพล ใจวงศษา ที่สําเร็จการศึกษาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะมาชวยงานสวนกลาง ชวยสอน และทําผลงานและงานวิจัยรวมกับตางประเทศและปจจุบันได
ทุนจากบราซิล ในเรื่องพลังงานชีวมวล รวมถึง ทานจะผลักดันใหงานวิจัยตาง ๆ จากภายนอกเขามา 
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   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ  
 
 1.2 เร่ืองที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิแจงใหที่ประชุมทราบ 
   1.2.1 หลังจากที่ไดเห็นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือ GE ใน
หลักสูตรของระดับปริญญาตรี นั้น เจตนาที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ชัดเจนมากแตในทางปฏิบัติ ดาน
การเรียนการสอน นั้น ทําใหหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนสวนเกิน หรือหาผูรับผิดชอบในสวนนี้ยาก ทั้งนี้ทาง 
กกอ. ก็จะหาวิธีการสอดแทรกเขาไปในทุกหลักสูตรตาง ๆ  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ หรือวัตถุประสงค ที่
ตองการพัฒนาบัณฑิตใหเปนคนที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น สวนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และถาหากมีนโยบายเชิง
รุกใหมจาก กกอ. ก็จะเรียนใหทราบตอไป 
   1.2.2 จากการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดระดมความคิดเห็น เร่ือง 1 จังหวัด 1 
มหาวิทยาลัย นั้น เมื่อกลับมามองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาแลว มหาวิทยาลัย ฯ ถือวาไดเปรียบ 
เพราะมีสถานที่ตั้งครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือ ในอนาคตการจัดการเรียนการสอน นั้น ควรจัดให
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด และตอบโจทยของจังหวัดดวย เพราะในเรื่องดังกลาว ทานนายกรัฐมนตรี
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดใหความสําคัญกับเรื่องแนวนโยบายนี้เปนอยางมาก และเคยดําริในเรื่องดังกลาวผาน   
ทางสื่อมาแลวถึง 2 คร้ัง 
  ทานคณบดีไดใหขอคิดเห็นวา เร่ือง หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป นั้น มองวาสามารถพัฒนาและ
เติมความเปนมนุษยมากขึ้น จึงไดใหความสําคัญในเรื่องนี้ ในสวนของนโยบาย 1 จังหวัด 1 นั้น คณบดีฝาก   
รองคณบดีทุกพื้นที่ไปศึกษายุทธศาสตรของแตละจังหวัด เพื่อทําแผนของพื้นที่ใหตอบโจทยจังหวัด และในการ
พัฒนาแผนที่จัดขึ้นมานั้น สามารถเขาขอความคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะได 
   

   มติคณะกรรมการประจําคณะ   รับทราบ 
 
 1.3 เร่ืองที่กรรมการ และเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
   1.3.1 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่นาน 
   1.3.1.1 รองคณบดีพื้นที่นาน แจงวาเมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2553 ศูนย
เทคโนโลยีชีวภาพ พื้นที่นานไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช PCR ในการผลิตสัตว เสร็จสมบูรณแลว มี
ผูเขารวมกลุมเปาหมาย ปศุสัตวและนักศึกษาในเขตจังหวัด 
   1.3.1.2 รองคณบดีพื้นที่นาน แจงอีกวาขณะนี้ไดทําการพัฒนาหลักสูตรเกษตรศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และจะสงหลักสูตรดังกลาวมาใหเขาสูการพิจารณา
ตอไป 
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   1.3.1.3 ในวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2553 จะจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการผลิตสุกร
ใหกับนักเรียน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนบอเกลือ 
 
  1.3.2 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่ลําปาง 
     1.3.2.1 รองคณบดีเขตพื้นที่ลําปาง แจงเกี่ยวกับการจัดอบรมโดยใชงบยุทธศาสตร โดย
มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม มาอบรมในเรื่อง Sensory ทางดานอาหารใหกับคณาจารย และผูเกี่ยวของ
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร จากพื้นที่นาน พิษณุโลก และลําปาง 
    1.3.2.2 พื้นที่ลําปางจะจัดการอบรมโดยใชงบยุทธศาสตร เกี่ยวกับการใช CG และ 
HPLC ใหแก นักศึกษา 
    1.3.2.3 พื้นที่ลําปางจะจัดการอบรมโดยใชงบยุทธศาสตร เกี่ยวกับ GMP ใหกับ
นักศึกษา และชาวบานเปนกลุมเปาหมาย เพื่อเปนเครื่องรับรองความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงาน 
โดยขอใหอาจารยอรทัย บุญทะวงค เปนผูที่ใหคําปรึกษาใหกับนักศึกษา และการทําแผนยุทธศาสตรในป 2554 
นั้น ไดวางแผนเพื่อสงเสริมใหแกนักศึกษาควบคูกันดวย 
   1.3.2.4 การใหบริการชุมชนของพื้นที่ลําปางที่ผานมา ไดมีอาจารยสมเกียรติ ตันตา 
เปนอาจารยที่มีความสามารถ ไดเปนวิทยากรใหกับเกษตรกร ในเรื่องการเลี้ยงกบ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการ
จัดสวน ของอาจารยในสาขาภูมิทัศนใหกับนักศึกษาดวย 
    
  1.3.3 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่พิษณุโลก 
    1.3.3.1. รองคณบดีพื้นที่พิษณุโลก แจงการเรื่องเปารับนักศึกษาในปการศึกษา 2554 
จํานวน 500 คน แบงเปนโควตารอยละ 50 ในสวนการเปดสอน ระดับปริญญาโท ยังไมแนใจกับแผนที่จะเปดรับ 
กับการจัดสรรงบประมาณของนักศึกษาภาคสมทบ เทคโนโลยีการเกษตร ที่มีภาระคาใชจายใหกับอาจารยผูสอน 
เจาหนาที่ และพนักงาน ซ่ึงระเบียบยังไมผานสภามหาวิทยาลัย และยังไมอนุญาตใหใช ระเบียบของปริญญาตรี
ไปพลางกอนดวย 
    1.3.3.2  ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดกิจกรรมเรารักษศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงวันนี้จะทํา
การปดกิจกรรม จึงชี้แจงวาอาจจะตองออกจากหองประชุมไปกอนเพื่อไปปดงานดังกลาว 
   1.3.3.3  เร่ืองการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทนั้น ในสวนของการที่ไมมี
บัณฑิตศึกษาใครจะเปนผูรับผิดชอบนักศึกษา ในสวนระเบียบที่เกี่ยวกับการเงินนั้นจะทําอยางไร 
   คณบดีและเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ไดช้ีแจง เร่ืองการรับผิดชอบนักศึกษานั้น จะ
เปนหนาที่ของ กบล. ดําเนินการ สวนในเรื่องของเงินงบประมาณ นั้น คาดวาเดือนตุลาคมคงจะทราบผล  ถาหาก
ส้ินปงบประมาณแลว เงินดังกลาวจะถูกจัดไปเปนเงินผลประโยชนสะสมของพื้นที่ และเมื่อมีระเบียบออกมาก็
จะสามารถเบิกจายได 
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  1.3.4 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่ตาก 
    ไมมี (ไมมีผูเขาประชุม) 
 
  1.3.5 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม 
    หัวหนาสาขาวิทยาศาสตร พื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม ไดแจงวา สืบเนื่องจากวาระที่ 3 
ของการประชุมคราวที่แลว เร่ือง แผนผังโครงสรางคณะและเขตพื้นที่ ในสวนของการสรรหา ผูชวยคณบดี 
ปฏิบัติหนาที่รองคณบดีพื้นที่ นั้น จะดําเนินการอยางไร ซ่ึงในสวนของบุคลากรของพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม 
ไดถามคําถามนี้เชนเดียวกัน  
   คณบดีไดช้ีแจงวา การสรรหาผูชวยคณบดี ปฏิบัติหนาที่รองคณบดีพื้นที่ นั้น พิจารณา
และแตงตั้งโดยคณบดี และการดํารงวาระ นั้น เมื่อคณบดีหมดวาระแลว ผูชวยคณบดี ปฏิบัติหนาที่รองคณบดี
พื้นที่ ก็หมดวาระตามเชนเดียวกัน        
 
  1.3.6 เร่ืองที่จะแจงใหทราบของ พื้นที่เชียงราย  
    ไมมี (ไมมีผูเขาประชุม) 
 
  1.3.7 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
    รศ.ศีลศิริ สงาจิตร แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการคณะ ฯ วา เมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 
2553 ที่ผานมา เร่ืองการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะ ฯ ปการศึกษา 2552 ทั้ง 11 ตัวช้ีวัด คณะฯ ได
คะแนน 2.51 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก นั้นถือวามากที่สุดในทุกคณะ ฯ ของมหาวิทยาลัย ใน
สวนขององคที่ 8 เร่ืองการเงินและงบประมาณที่อยูในระดับที่พอใช นั้น เห็นควรตองมีการปรับปรุงใหดีขึ้น และ
รักษาระดับคะแนนในสวนอื่น ๆ ใหดีเหมือนเดิม 
 
  1.3.8 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เลขานุการ 
    เลขานุการ แจงตอที่ประชุม และ รศ.ศีลศิริ สงาจิตร ในการเขารวมชี้แจงตอสภา
มหาวิทยาลยัที่จะจัดประชุมที่พิษณุโลก โดยขอทําเปนแผนแสดงงาน (Power point) ไมเกิน 5 สไลด เกี่ยวกบัการ
ดําเนินงานและผลของประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 
   คณบดีไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม วา ในปงบประมาณ 2554 นั้น ทางคณะ ฯ ไดตั้ง
งบประมาณของการประกันคุณภาพ ฯ ไวดวย เพราะปจจุบันไดใชของพิษณุโลก จึงตั้งงบประมาณไว 200,000 
บาท เพราะไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกัน ฯ  

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
  2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 18 สิงหาคม 2553  เลขานุการไดจัดทํารายงาน
การประชุม คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คร้ังที่ 15 วันพุธที่18 สิงหาคม 
2553 เวลา 13.40 น. ณ  ตึกอํานวยการ หองประชุม 1 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รายละเอียด
ช้ีแจงใหที่ประชุมทราบแลว จึงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
   
 จากการที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดการประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรของคณะ ฯ 
จํานวน 8 หลักสูตร ในวันที่ 9 – 1 0 กันยายน 2553 ณ มทร. ลานนา เชียงใหม การดําเนินการไดเสร็จสิ้นลงไป
แลว รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา จึงเรียนตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อโปรดทราบ
ดังนี้  

1.1 หลักสูตรเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
- เ ปลี่ ย น เป นชื่ อ และปริญญา เหมื อน เ ดิ ม  คื อ  ห ลักสู ต รคหกรรมศ าสตรบัณฑิ ต                

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
- พิจารณาปรับปรุงภาพรวมของหลักสูตรใหมีความเดนชัดที่เปนเอกลักษณของลานนา 
- ปรับปรุงรายวิชา/พิจารณาความถูกตองของภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- จํานวนหนวยกิต พยายามใหคงไวที่ 126 หนวยกิต แตถามีความจําเปนก็ไมควรเกิน 132 หนวย

กิต 
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

- ปรับเปน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

- ในหลักสูตรใหกําหนดพื้นที่ที่จะเปดสอนใหชัดเจนตามความพรอมของแตละพื้นที่ 
- เหตุผลในการปรับคือช่ือของปริญญาที่ไมเปนสากลและไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ของสาขา ซ่ึงไดประกาศใชเปนทางการแลวและอาจเปนปญหาในการรับรองคุณวุฒิของ
ปริญญาที่ปรับใหม 
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1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดลอม 
- ปรับเปน 3 หลักสูตรเหมือนเดิมคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร 

สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาประมง สวนสิ่งแวดลอม ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเปนหลักสูตรที่
ควรจัดทําและแยกเปนอีกหนึ่งหลักสูตร 

- เหตุผลที่ปรับคือ หลักสูตรเดิมเปนหลักสูตรที่เปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป มีความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอนและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและเปนที่ตองการของผูใช
บัณฑิตอยูแลว 

- ภาพรวมรายวิชาในหลักสูตรไมไดบอกความเดนชัดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่จัดใหเปนวิชาเอก 
- ปริญญาที่กําหนดใหมอาจไมเปนที่รูจัดและสงผลถึงการรับรองคุณวุฒิของ กพ. ทําใหเกิดความ

ลาชา 
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรปลอดภัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพและหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร 
- เห็นควรใหพิจารณาปรับโครงสรางรายวิชาเพื่อใหภาพรวมของหลักสูตรสามารถบอก ความ

ชัดเจนของคุณลักษณะบัณฑิตที่จะผลิต 
1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร 

- ปรับแยกเปนสองหลักสูตรเหมือนเดิม คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

- เหตุผลเนื่องจากทั้งสองหลักสูตรมีความเฉพาะที่แตกตางกันในคุณลักษณะของบัณฑิต 
- หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรไมมีความชัดเจนที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความ

แตกตางกับหลักสูตร วทอ. จึงใหปรับโครงสรางรายวิชาใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม เอกสารหลักสูตรที่จะวิพากษตองเปนเลมที่สมบูรณเพื่อ
ประโยชนในการวิพากษสามารถดูความเกี่ยวเนื่องไดชัดเจนและครอบคลุม 

   

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 
  4.1 ความกาวหนาเกี่ยวกับการออกระเบียบมหาวิทยาลัย เร่ืองการพิจารณารางระเบียบฯ และประกาศ  ฯ 
เกี่ยวกับการรับ – จายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. ....นั้น     รองคณบดีฝ าย
บริหาร เรียนตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวา การรับ – จายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ภาคสมทบ พ.ศ. ... นั้น ปจจุบันระเบียบยังไมไดประกาศใช เนื่องจากที่ประชุม CEO ยังหาขอสรุปไมไดเกี่ยวกับ
คํานิยามในระเบียบ เร่ืองดังกลาวจึงยังไมนําไปสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น ก็ตองรอตอไปจนกวา
ระเบียบจะมีผลใชบังคับ 

    มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 

 4.2 การติดตามงานในโครงการที่ไดรับงบประมาณ ประจําป 2553 คุณภาวิณี  คํามวง เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ประจําคณะ ฯ แจงวา ตามที่มหาวิทยาลัย ไดอนุมัติงบประมาณในงบยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินโครงการ ในป งบประมาณ 2553 จํานวน 10 โครงการ และบัดนี้ไดใกลส้ินสุด
ปงบประมาณ 2553 จึงเรียนใหผูที่รับผิดชอบโครงการ ไดเตรียมการสรุปผลการดําเนินโครงการ เพื่อคณะ ฯ จะ
ไดรวบรวม และสังเคราะหจัดสงมหาวิทยาลัยตอไป 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ เห็นสมควรใหรองคณบดีพื้นที่รับผิดชอบ
ติดตามและประสานงานตอไป 

 4.3 การเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรของคณะ ตามที่คณะไดเสนอแผนการปรับปรุง
หลักสูตร TQF ตอมหาวิทยาลัย และไดเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษหลักสูตรดังกลาวตอสภาวิชาการ
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 นั้น ผลการพิจารณามีดังนี้ 
  - กอนถึงวาระการพิจารณาของคณะ ฯ เปนวาระของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการได
เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษหลักสูตร กรรมการสภาฯ ไดเสนอตอที่ประชุมวา กอนการเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิใหสภาวิชาการพิจารณา ทุกหลักสูตรจะตองนําเสนอ Concept paper ของแตละหลักสูตร ตองผาน
ความเห็นชอบของ กรรมการประจําคณะ และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) กอน และใหนํา Concept 
paper ดังกลาวแนบมาพรอมกับรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ เสนอตอกรรมการสภาวิชาการ เพื่อที่กรรมการสภาวิชาการ
จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบไดถูกตองและเปนประโยชนสูงสุด และใหทุกคณะดําเนินการเหมือนกันทุก
หลักสูตร ที่ประชุมเห็นชอบ จึงใหทุกคณะดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว การพิจารณาผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ
หลักสูตรที่นําเสนอตอสภาวิชาการในการประชุมวันที่ 13 กันยายน 2553 ของคณะวิทยฯ จึงไมมีการพิจารณา 
  - การเสนอหลักสูตรตองมีขอมูลการสํารวจความตองการของผูเรียนประกอบดวย 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
 4.4  โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ปงบประมาณ 
2554  เลขานุการและรองคณบดีฝายบริหารกลาวรายงานวา เนื่องจากใกลส้ินปงบประมาณ 2553 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จึงไดเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติโครงการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ปงบประมาณ 2554 ขึ้น ซ่ึงกองคลังใหชะลอการสงโครงการ
เพื่อขออนุมัติโครงการกอน เนื่องจากกองคลัง ยังไมไดรับการจัดสรรยอดเงินในงบประมาณดังกลาว อยางไรก็
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ตาม จึงขอแจงใหทราบถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2554 เพื่อให
กรรมการทุกทานทราบ ดังนี้ 
 

คร้ังที่ เดือน ประชุมวันที ่ เดือน พ.ศ. 
1 ตุลาคม 2553  20 ตุลาคม 2553 
2 พฤศจิกายน  2553  17 พฤศจิกายน  2553 
3 ธันวาคม 2553  15 ธันวาคม 2553 
4 มกราคม 2554  19 มกราคม 2554 
5 กุมภาพันธ 2554  16 กุมภาพันธ 2554 
6 มีนาคม 2554  16 มีนาคม 2554 
7 เมษายน 2554  20 เมษายน 2554 
8 พฤษภาคม 2554  18 พฤษภาคม 2554 
9 มิถุนายน 2554  15 มิถุนายน 2554 
10 กรกฎาคม 2554  20 กรกฎาคม 2554 
11 สิงหาคม 2554  17 สิงหาคม 2554 
12 กันยายน 2554  21 กันยายน 2554 

 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
   5.1 หลักสูตรที่จะปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
สืบเนื่องจากคณะไดเสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตร TQF ใหกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงผานความเหน็ชอบจาก          
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 15 เมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2553 วาระที ่ 4.1 ไปแลวนั้น และตอมาได
นําหลักสูตรดงักลาวสูกระบวนการวิพากษหลักสูตร ซ่ึงผลการวิพากษหลักสตูรทําใหหลักสูตร ที่จะปรับปรุง 
TQF มีขอคิดเห็นที่หลากหลาย ตามระเบยีบวาระที่ 3.1 เร่ือง แจงเพื่อโปรดทราบ นั้น รองคณบดีฝายวิชาการและ
กิจการนกัศึกษา จึงเสนอตอที่ประชุมใหพจิารณาถึงแนวทางที่จะดําเนนิการตอของเรื่องดังกลาว 
  มติคณะกรรมการประจําคณะ   ที่ประชุมลงความเห็นรวมกันวา ใหคณะ ฯ เสนอหลักสูตร 
2555 ตอมหาวิทยาลัย โดยนําหลักสูตรปรับปรุง 2553 ทุกหลักสูตร ไปเพิ่มกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) 
และใหมีจํานวนหนวยกิตไมเกิน 129 หนวยกิต และมีการฝกประสบการณภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา จํานวน  
6 หนวยกิต เปนวิชาที่บังคับตองมีในทุกหลักสูตร สวนรายวิชาที่ผานการวิพากษหลักสูตรในวันที่ 9-10 กันยายน 
2553 ใหสํานักงานคณบดีดําเนินการตอไปตามกระบวนการใหแลวเสร็จโดยใหดําเนินการตามมาตรฐานขางตน  
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 5.2 การพิจารณาเปาหมายรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554 ตามที่มหาวิทยาลัยจะจดัทําประกาศ
มหาวิทยาลัย เร่ือง เปาหมายการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2554 เพื่อใหเกิดความถูกตองและเหมาะสม สสว. จงึ
กําหนดใหเปารับนักศึกษา ของแตละคณะ ตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ นัน้ 
กรรมการจากทุกพื้นที่ไดแจงเพิ่มเติมวา เปาหมายดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากเขตพื้นที่มาแลว 
 
  มติคณะกรรมการประจาํคณะ มีมติอนุมัติและเหน็ชอบ ตามเปาหมายการรับของทุกพื้นที่ที่
เสนอ   
 
 5.3 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวทิยาลัย ตําแหนง อาจารยผูสอน วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วุฒิ
ปริญญาเอก บัดนี้ การสอบคดัเลือกไดดําเนนิการแลวเสร็จ และผูที่ไดรับการคัดเลือกไดแจงวา มีอุปกรณที่เคยใช
งานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนํามาใชในหองปฏิบัติการ ณ มทร.ลานนา ไดจัดสงมายังประเทศไทย โดยใช
งบประมาณคาขนสง จํานวน 34,410 บาท (1,110 $ @ 31.00 THB) นั้น จึงขออนุเคราะหคณะ วทก. เพื่อ
รับผิดชอบในคาใชจายในการขนสงในครั้งนี้  
  คณบดี ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะสวนกลางเปนผูรับผิดชอบ ในเรื่องคาใชจายในการขนสง 
 
  มติคณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบ ตามที่คณบดีเสนอ 
 
 5.4 จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พื้นที่นาน ไดจัดทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับ
การสนับสนุนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สาขาสัตวแพทยศาสตร จํานวน    
1 อัตรา เนื่องจาก อาจารยประจําหลักสูตรไมครบ ซ่ึงจะเปนปญหาในการเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
โท เพิ่มอีก 1 หลักสูตรในอนาคต  มหาวิทยาลัยไดมอบใหกรรมการประจําคณะพิจารณาเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
ตอไป  ดังนั้น รองคณบดีฝายบริหาร จึงเรียนตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อโปรดพิจารณา เกี่ยวกับการขอรับ
การสนับสนุนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ของเขตพื้นที่นาน 
  มติคณะกรรมการประจําคณะ   เห็นสมควรอนุมตัิใหเขตพืน้ทีน่าน ใชอัตรากลางของ
มหาวิทยาลัย และหากไดรับการอนุมัติ ก็ใหพื้นที่นานใชอัตราทดแทนอัตรากลางทันทีที่ไดรับการจดัสรรอัตรา 
 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ือง อ่ืน ๆ  
 
 6.1 อาจารย ดร.สุรพล ชัยวงศษา ไดแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วา ขอเชิญคณาจารยไป
ตอนรับ คณาจารยจากมหาวิทยาลัยมิสซูร่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มาประสานความรวมมือเกีย่วกับทุน Full 
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blight ในการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน อาจารยทานใดที่สนใจ เขาอบรมดังกลาวติดตอที ่ อาจารย ดร.       
สุรพล ชัยวงศษา 
 
  มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
 
   เลิกประชุมเวลา 17.32 น. 

                    
                (นายอนุชา  จันทรบูรณ)                                                          
          เลขานุการกรรมการประจําคณะ                                            
                 ผูจดบันทึกการประชุม           


